



'วีระศักดิ์ ขวัญเมือง' เข้าทำหน้าที่ 'ผู้ว่าการยาง' คนแรก

วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558, 20.17 น.



4 ส.ค.58 นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) คนใหม่ (อดีต ผอ. สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย) ได้ให้โอวาทในการเข้าปฏิบัติงานในฐานะผู้ว่าการฯ คนแรกของ กยท. โดยกล่าวว่า กยท. ถือเป็นองค์กรน้องใหม่ ที่มีภารกิจเร่งด่วน ควบรวม 3 องค์กร คือ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) องค์กรสวนยาง (อสย.) และสถาบันวิจัยยาง ให้ลงตามโครงสร้างและปฏิบัติงานให้การยางแห่งประเทศไทย เกิดความเป็นเอกภาพในการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ พร้อมกับดูแลสถานภาพบุคลากร และสวัสดิการชาวสวนยางทั้งประเทศ โดยเน้นให้ชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางต้องดีขึ้น

"กยท. เป็นองค์กรเกิดใหม่ ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยมีมุ่งปฏิรูปการบริหารระบบยางพาราใหม่ทั้งหมด จากเดิมมีการแบ่งออกเป็นหลายหน่วยงาน ให้สามารถบริหารแบบครบวงจรในองค์กรเดียว ทำหน้าที่ทั้งส่งเสริมปลูกยาง การตลาด และการพัฒนาวิจัยยางพารา เป้าหมายหลักคือ ดูแลภาคเกษตรกรชาวสวนยาง ให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ยังมีเรื่องการส่งมอบยางพาราให้ผู้ซื้อที่เป็นผู้ค้าจากต่างประเทศที่มีการทำสัญญาค้างอยู่กว่า 2 แสนตัน ต้องเร่งโดยเร็วที่สุด อีกเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการคือ สวัสดิภาพของชาวสวนยางและแรงงานผู้กรีดยาง เพราะชาวสวนยางเป็นผู้ทำอาชีพที่ดูแลส่งเงินบำรุง กยท. ดังนั้น กยท. ต้องคืนกำไรกลับไปในรูปแบบของสวัสดิการชาวสวนยาง รวมถึงแรงงานผู้กรีดยางด้วย โดยกฎหมาย กยท. กำหนดให้จัดสรรเงินจำนวนหนึ่งมาเป็นสวัสดิการชาวสวนยางตรงนี้" นายวีระศักดิ์ กล่าว

รายงานข่าวเปิดเผยว่า นายวีระศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยนายวีระศักดิ์ ได้เคยร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับ นายอำนาจ ปะติเส รมช. เกษตรและสหกรณ์ สมัยที่นายอำนาจทำงานให้กับกองทุนอ้อยและน้ำตาล



5 สิงหาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2558				
หน่วย : บาท/กก.				
ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	กันยายน 2558		ตุลาคม 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	55.80	55.55	56.00	55.75
ชั้น 2	55.20	54.95	55.40	55.15
ชั้น 3	54.65	54.40	54.85	54.60
ชั้น 4	54.35	54.10	54.55	54.30
ชั้น 5	53.90	53.65	54.10	53.85
ยางแท่ง				
STR5L	54.50	54.25	54.70	54.45
STR20	49.25	49.00	49.45	49.20
น้ำยางข้น 60%	37.05	36.80	37.25	37.00
(Concentrated Latex 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				

5 สิงหาคม 2558 หน้า 21 (1)

กระทรวงเกษตรเดินหน้าขับเคลื่อน ปลุกกระแสทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าตลอดปี 58

สื่ूपพิเศษ

เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเสนาบดีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมนำพระราชดำริของพระองค์ท่านมาเผยแพร่พระเกียรติคุณในโครงการ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" โดยให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์ในทุกๆ มิติ และนำเสนอให้ประชาชนเห็นเป็นรูปธรรมตลอดทั้งปี 2558

โครงการ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" นอกจากจะเป็นโครงการแพร่พระเกียรติคุณด้านน้ำของพระองค์แล้ว ยังช่วยสร้างความตระหนักให้กับเกษตรกรในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำในการปลูกพืชชนิดต่างๆ แก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ในไร่นาของตนเอง และสามารถใช้น้ำทุกหยดอย่างรู้คุณค่า



ล่าสุดการยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และ องค์การสวนยาง) และหน่วยงานในสังกัดหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมานี้ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

นายสมชาย ชานุมงคลกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาขยายผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชน เกษตรกรได้นำไปเป็นแบบอย่าง ปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งน้ำที่สำคัญมากมายอยู่ทุกวันนี้ได้ ด้วยความอุตสาหะ วิริยะ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอด 30 ปี หรือ 50 ปี ที่ผ่านมามากคนไทยจะได้เห็นภาพพระองค์ท่านเสด็จไปตามแหล่งทุรกันดารมากมาย

ทั้งในพื้นที่ป่าเขา ลำเนาไพร เพื่อที่จะหาแหล่งน้ำให้กับพสกนิกรของพระองค์ท่าน เมื่อมีแหล่งน้ำยังทรงพระราชทานแนวทางการบริหารจัดการน้ำ เก็บกักน้ำไว้ในรูปแบบต่างๆ เช่น เขื่อน ฝาย หรือลักษณะแก้มลิง ซึ่งต่างๆ เป็นพระราชดำริของพระองค์ท่านที่จะหาน้ำไว้ให้กับพสกนิกรใช้ นอกเหนือจากนั้น น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และน้ำบนฟ้า ที่ทรงพระราชทานเรื่องของแนวคิดการท่าผ่านหลวงให้กับพสกนิกรของ

พระองค์ท่าน ทั้งหลายทั้งปวง รวมเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ น้ำคือชีวิต เพราะถ้าไม่มีแหล่งน้ำ มนุษย์โลกคงอยู่ไม่ได้ คือสิ่งที่ยากจะเห็นความสำคัญ และคุณค่าคือที่มาที่ไปของการรณรงค์ในการให้เห็นคุณค่าของน้ำ ว่าน้ำกว่าจะได้มาแต่ละหยด ไม่ได้มาง่าย ๆ ฉะนั้น การที่จะใช้น้ำแต่ละหยด แต่ละชั้น แต่ละลิตรที่เข้าไป เกิดจากอะไรบ้าง

ดังนั้น กระทรวงเกษตรจึงได้จัดทำโครงการ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" ขึ้นเพื่อต้องการรณรงค์อย่างกว้างขวางอย่างต่อเนื่องทั้งปี เพื่อให้ประชาชนคนไทย ตระหนักและเห็นความสำคัญของการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การพัฒนาตัวเอง พัฒนาชาติ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

"จากข้อมูล เกี่ยวกับสถานการณ์การใช้น้ำของคนไทย 70 % ใช้เพื่อการเกษตรอีก 30 % ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค กิจกรรมอื่น นั้นหมายถึงว่า ในปริมาณน้ำที่พระองค์ท่านทรงแสวงหาให้ได้ 100 ลิตร 70 ลิตร ใช้เพื่อการเกษตร ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้แต่ละกรม ไปเร่งวิจัย ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการน้ำ ว่าสามารถนำเทคโนโลยีด้านใดบ้างที่จะทำให้น้ำมีคุณค่ามากขึ้น มีการใช้น้ำอย่างประหยัด สม่กับคุณค่า มิใช่ประหยัด แต่ไม่มีคุณค่า หรือใช้น้ำฟุ่มเฟือย โดยไม่รู้คุณค่า เพื่อที่จะนำไปแนะนำราษฎร เกษตรกร ในการทำอาชีพการเกษตรได้เหมือนเดิม แต่สามารถประหยัดน้ำได้ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า สม่กับคุณค่าจากที่ได้มาของแหล่งน้ำนั่นเอง

5 สิงหาคม 2558 หน้า 21 (2)

นอกเหนือจากการรณรงค์ใช้น้ำในภาคเกษตร คือ การใช้น้ำภาคครัวเรือน เพื่อการอุปโภค บริโภค และกิจการอื่น กระทรวงเกษตรฯ ได้พยายามรณรงค์ ให้คนกรุงเทพฯ ในเมืองใหญ่ ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของน้ำ และประหยัดการใช้น้ำที่จำเป็น เช่น แปร่งฟันแต่ละวันเปิดน้ำค้างไว้ กว่าจะแปร่งเสร็จ น้ำก็ไหลทิ้งไปเปล่าๆ ควรจะมีภาชนะรองรับ หรือ ใช้น้ำเท่าที่จำเป็น จะสามารถช่วยประหยัดน้ำได้มากมาย ซึ่งเรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรฯ ได้รณรงค์อย่างต่อเนื่อง และจะทำต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนี้และประมาณเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม 58 นี้ มีแผนที่จะจัดกิจกรรมโครงการ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยจะมีการรวบรวมสรุปผลการจัดกรรมของหน่วยงานทั่วประเทศ ทั้ง 12 ครั้งมาสรุปและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ต่อไป





5 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 10, 11, 16 (1)

ประยุทธ์-เก็บปาก ไม่บอกได้คนคุ้นเคย

เทียบฉายา-พรเพชร เกิดเคียงพร้อมกัน ทมอณรงค์กลับสธ.

**“ประยุทธ์” บ่นอบพวกจ้องแต่จะจิกตี
รัฐบาล โวยงไม่เหลือใครดีกว่ารัฐบาลนี้แล้ว
ไม่ตอบโต้ “ถาวร” บอกคนคุ้นเคยกัน ปลุก
กองเชียร์ให้ออกมาช่วยบ้าง ★ มีต่อหน้า 10**

ประยุทธ์ ☆ *ต่อจากหน้า 1*
วอน “ทิดเทือก” ขอวางตัวเป็นกรรมการที่ดี เด็ก พท.
ยุระรัง กปปส.ขออภัยอำนาจ “เอกนัฏ” ตอกกลับ
อย่าเสียม สปช. รุมโต้ไม่มีลือรับรับ รธน. เตือนสติ
อย่าเชื่อคำยุให้ทำแท้ง “จอน” เผยหลายคนซึ่งพวก
กู่ก่า “เสธ.อู” ชื่ออย่าเอาคนไม่ก็คนมาเป็นบรรพตฐาน
“วันชัย” อ้างมี 4 สปช.ให้ข้อมูลจริง เจอปลุกกลับ
ล่าชื่อคว่ำหวังเก้าอี้สภาขับเคลื่อนฯ “เทียบฉายา-
พรเพชร” พากันเคียงหัวปฏิรูปเสดุดกมธ.ยกวางฯ
แบะทำยอมถอยปมร้อนภาชิบาป “บักตุ” เซ็นส่ง
“ทมอณรงค์” ลิน สธ.

หลังนายถาวร เสนเนียม แกนนำ กปปส. ยืนยัน
ทำไม่ได้เป็นเครื่องมือให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ขึ้นสู่อำนาจ พร้อมระบุว่า เป็นเพราะทหารเอง
ที่ต้องการมีอำนาจจึงทำการปฏิวัติล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ปฏิเสธ
ที่จะให้สัมภาษณ์ตอบโต้ประเด็นดังกล่าว

นายกฯสอนเยาวชนอย่าต่อสู้กับแม่
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 ส.ค. ที่ตึกบัญชาการ
1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
(ครม.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม นำ
คณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิงาน
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 พร้อมศิลปิน นักร้อง
เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เพื่อประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกมะลิเนื่องใน
วันแม่แห่งชาติ ต่อมาผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม จ.มหาสารคาม เข้าพบนายกฯ เพื่อขอขอบคุณ
ที่รณรงค์สวมใส่ผ้าไหมและประชาสัมพันธ์โครงการ
ซื้อผ้าไหมให้แม่ “นุ่งผ้าไทย ถวายแม่” โดยนายกฯ ทร
อินทร์ใจเอื้อ หรือกัน เตชะสตรา 6 ตัดดอกมะลิ
ให้กับนายกฯ ซึ่งนายกฯ ร่วมบริจาคเงินพร้อมกับ
กล่าวว่า ขอให้ร่ำรวยอย่างพอเพียงและขอให้รักแม่
กราบแม่ อย่าต่อสู้กับแม่

บ่นอย่าเอาแต่จ้องจิกตีรัฐบาล

ต่อมาเวลา 18.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ แถลง
ภายหลังประชุม ครม. ว่าอยากขอเรื่องทุกคนติดตาม
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง ถ้ามีแต่ขยาดความ
ในสิ่งไม่ดี ประเทศไทยมันก็ไม่ได้อยู่ ขอให้ดูสิ่ง
ที่รัฐบาลนี้ทำในสิ่งดีๆบ้าง คนทำดีให้ตายไม่เห็น
ความดีตนก็ไม่อยากไปต่อสู้อีกแล้ว คนที่มาพบก็ให้
กำลังใจว่าสิ่งที่ทำถูกต้อง แต่ทำไมคนบางคนทำ
อย่างนี้ไม่ได้จ้องแต่จะจิกตีทุกเรื่อง ไม่ว่าตนหรือใคร
เป็นรัฐบาลลงโดนหมด ทำไมเราไม่ใช่เวลาตรงนี้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิรูป ไม่ใช่คิดแต่ว่า
คนนี้จะเข้ามา คนนั้นจ้องแต่จะล้มรัฐบาล ใช้นัตรียม
จะอยู่ต่อ ไม่เคยพูดสักคำ แต่จะไม่ไปตอบโต้อะไร
อีกแล้ว เว้นแต่บางวันที่ทนไม่ไหว

ระบุงไม่เหลือใครดีกว่ารัฐบาลนี้

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่ามีข่าวในโลกโซเชียล
ต่าง ๆ นานา ยืนยันว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริง ไปเขียนหรือ
วิจารณ์กันไปมากก็ไม่เหลือใครดี ถ้าบอกว่ารัฐบาล
ตนไม่ดีคงไม่เหลือใครดีแล้ว เพราะพยายามเลือก
คนดี คนมีคุณธรรมเข้ามาทำงานให้พิสูจน์ฝีมือให้เห็น
ว่าการทำหน้าที่ดีทำอย่างไร ให้โอกาสกับทุกคน
ไม่ได้ไปรังเกียจใครถ้าเขาฝ่ายการเมืองเก่าๆ มา
ทำงานกับตน มันก็ลงไปกันไม่ได้ ยืนยันว่ามาทำ
ในสิ่งที่ดีกว่าในระบอบชว แต่ระยะสั้นอาจยังไม่เห็น
ทั้งเรื่องการลงทุน การปรับปรุงโครงสร้าง ต้องใช้เวลา
อย่างน้อย 1-2 ปี ถึงเวลานั้นคงไม่อยู่แล้วต้องให้
รัฐบาลใหม่มาทำ ถ้าเขาไม่ทำก็ล้มเหลวอีก ทุกอย่าง
จะไปอยู่ในรัฐธรรมนูญ แต่อย่าเอาตนไปเกี่ยวข้องกับ
รัฐธรรมนูญมากนัก ไม่มีหน้าที่ที่จะไปสั่งให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน

ไม่ตอบโต้ “ถาวร” คนคุ้นเคยกัน

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่นายถาวร เสนเนียม
รองประธานมูลนิธิรวมคนหาประชาชนเพื่อการปฏิรูป
ประเทศไทย ระบุว่าทหารทำรัฐประหารวันที่ 22
พ.ค. เพราะต้องการอำนาจ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า
ไม่เอา ไม่ตอบโต้ ปลอຍเขา ปลอຍเขาพูดมา
ถือว่าเขาเป็นคนคุ้นเคย เคยรู้จักกันอยู่แล้ว ตนรู้จัก
ทุกรัฐบาล ถ้าพูดกันไปมาแล้วไปตามอยู่อย่างนั้น
ก็หยุดหวัด ไม่ต้องทำอะไรกันแล้ว ใครอยากจะ
พูดก็พูดไปเถอะ เมื่อถามว่า ทำใจหรือยังว่าทหารร่าง
รัฐธรรมนูญไม่ผ่าน จะต้องอยู่ทำงานต่อไปอีก พล.อ.
ประยุทธ์ตอบว่า ไม่ผ่านก็ต้องตั้งคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ และถ้าต้องอยู่ต่อก็เพราะ
ความจำเป็น บางคนบอกว่าสิ่งที่ตนทำนั้นดีก็ขอ
ร้องว่าให้เอาตัวออกมาช่วยด้วย เพราะอีกฝ่ายที่ไม่ชอบ
เขาจะออกมาต่อต้านทุกเรื่อง ถ้าไปตอบโต้ก็จะเสีย
เกียรติอีก และตนไม่ใช่นายกฯ ที่สุภาพเรียบร้อย แต่
ความจริงเป็นคนเรียบร้อย

นายกฯขอเป็นกรรมการที่ดี

เมื่อถามว่า กลุ่มนายสุเทพ เทือกสุบรรณ



5 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 10, 11, 16 (2)

ประธานมูลนิธิรวมหาประชาชนฯ ออกมาสนับสนุนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า เขาไม่ได้มาช่วยคน นายสุเทพต้องช่วยบ้านเมืองในนามของมูลนิธิก็ว่าไปอย่าลืมนะว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่อยู่ในสภาวะพิเศษ ตั้งขึ้นมาในสถานการณ์พิเศษที่ต้องบริหารงานและปฏิรูปเพื่อเตรียมส่งต่อเตรียมการเลือกตั้งให้เรียบร้อยเป็นไปตามกติกา ใครจะออกมาทำอะไรขอให้อยู่ภายใต้กติกากฎหมาย ถึงจะพูดสนับสนุนก็ขอขอบคุณเป็นการส่วนตัว เพราะรู้จักกันมาเก่า แต่ข้อร้องว่าอย่าให้เกิดความขัดแย้งกันอีกเลย เมื่อตนเป็นกรรมการออกมาแล้วก็ต้องเป็นกรรมการที่เป็นธรรม ถ้าทุกคนช่วยกันคนก็จะไปแก้ปัญหาที่คาราคาซังที่มีอยู่มากมายเพราะตอนนี้ยังไม่จบถ้อยแล้วจะมากล่าวหาว่าเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วยังทำอะไรไม่เสร็จสักอย่าง

สิ่ง พม.หาที่อยู่ผู้ไร้บ้าน 4 ล้านคน

นายกฯ กล่าวอีกว่าการปฏิรูปนั้นไม่มีวันจบสิ้น ต้องไปกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยแผนการปฏิรูปที่ สปช. กำลังร่างออกมา คือการปฏิรูปในเชิงโครงสร้างเรื่องใหญ่ จึงต้องกำหนดห้วงเวลาที่ต้องปฏิบัติและส่งต่อให้รัฐบาลหน้าเดินตามนั้น โดยไม่ทับซ้อนในอำนาจการบริหาร ไม่ใช่ช่วงที่ไม่ทำอะไรเลยหรือไปทาบทับอำนาจบริหารของรัฐบาลใหม่หรือสืบทอดอำนาจมันไม่ใช่แบบนั้น ปัญหาของประเทศสำคัญคือความยากจน ความเหลื่อมล้ำ สิ่งเหล่านี้ทำให้ประเทศเดินหน้าไม่ได้ เราต้องแก้ปัญหาความยากจนให้หมดไปโดยเร็ว จะได้ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งในวันหน้า ไม่เป็นเครื่องมือของใคร จึงสั่งการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้หาที่อยู่อาศัยแก่ผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยประมาณ 4 ล้านคน ในรูปแบบหอพักเรอเมนต์หรือแฟลตที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

“เอกนัฏ” ยันไม่ขอลื่อนโรดแมป

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการมูลนิธิรวมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยกล่าวถึงกรณีพรรคเพื่อไทยระบุว่าอดีตแกนนำ กปปส. จะเป็นแม่ข่ายที่ 6 มาสานต่ออำนาจให้ คสช. ว่า คสช. กำลังขับเคลื่อนกลไกไปสู่การเลือกตั้งตามโรดแมปแก้ปัญหาที่รัฐบาลเพื่อไทยทำไว้ ทั้งจากนโยบายประชานิยมสร้างหม้อหุงข้าว การทำลายนิติรัฐ และยังทำตัวเป็นแม่ข่ายหลงทาง เสียมศักดิ์ขัดแย้งพวกคนตั้งมูลนิธิฯ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป ถ้าสำเร็จทุกสื่อกพรรคได้ประโยชน์ทั้งหมด ยืนยันว่าเราไม่ขอให้ปรับโรดแมปหรือเลื่อนการเลือกตั้งออกไปวันนี้

ขอทำพรรคเพื่อไทยให้มีความกล้าก้าวข้ามผลประโยชน์ของคนไม่กี่คนยึดส่วนรวมสร้างสรรคประเทศไทยบ้าง

พท.ยุระวัง กปปส.ขอแชร์อำนาจ

ด้านนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้บรรดาเครือข่ายแม่ข่าย 5 สาย โดยเฉพาะสมาพันธ์บัณฑิตแห่งชาติ (สนช.) สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญบางส่วน พยายามดันรณผลักดันให้ คสช. อยู่ในอำนาจต่อไปให้นานที่สุด เพื่อทำให้ประเทศเกิดสุญญากาศไม่มีการเลือกตั้ง แข็งแรงและขัดขวางประเทศเพื่อจัดการกับพรรคการเมืองฝั่งตรงข้ามเบ็ดเสร็จ ตามโรดแมปของ กปปส. อาจเป็นความผิดพลาดของ คสช. ที่ปล่อยให้แกนนำหลัก กปปส. ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว ส่งสัญญาณไปยังสาวกในบรรดาแม่ข่ายต่างๆ จึงฝากให้

★ มีต่อหน้า 11

ประยุทธ์

★ ต่อจากหน้า 10 คสช.เร่งขับเคลื่อนโรดแมปเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน ถ้ายังไม่เห็นอยู่บริหารประเทศต่อไป โดยอ้างว่าปฏิรูปยังไม่สำเร็จ ก็จะมีแม่ข่ายที่ 6 เพิ่มเข้ามา คือ กปปส. ที่จะขอมือเยี่ยมในทุกเรื่อง ถึงวันนั้นจะเป็นปัญหาใหญ่ คสช. จะแก้ยากมาก

รูมโต้ “วันชัย” ไม่มีลือบับรับ รธน.

ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยมี น.ส.ทัศนีย์ นฤทอง รองประธาน สปช. เป็นประธานการประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พ.ต.ท.จิตติ ศรีโยธะ มุกดาหาร พงศ์ สปช. มุกดาหาร เหาหรือถึงกรณีมี สปช. บางคนให้ข่าวว่า มีนักการเมืองเริ่มลือบับ สปช. จังหวัด ให้ช่วยโหวตผ่านร่างรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การทำประชามติ จะได้มีการเลือกตั้งโดยเร็ววัน ยืนยันว่าที่ จ.มุกดาหาร ไม่มีนักการเมืองคนใดหรือพรรคการเมืองใด มาลือบับตนให้ช่วยผ่านร่างรัฐธรรมนูญ หรือให้ประชาชนผ่านการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

เตือนสติอย่าเชื่อคำยุให้ทำแท้ง

นายฐิติ วุฒิกโกวิท สปช. กล่าวว่า ขอเตือนสติสมาชิกทุกคน สปช. ทุกคนมีความเป็นอิสระ มีสิทธิเสรีภาพในการออกความเห็นด้วยตัวเอง ไม่ใช่ใครจะมาจูงใจไปให้ รัฐธรรมนูญนี้เป็นฉบับประเทศไทย ไม่ใช่ของประเทศไทย เราไม่เคยตามหลังใคร อยู่แบบไทยชาติที่สุดแล้ว ดังนั้น ขอให้ สปช. ใช้ดุลพินิจของตัวเอง ไม่ต้องไปเชื่อใคร และไม่มีใครมาชี้นำเราได้ ขอให้ สปช. ทุกคนคิดด้วยตัวเอง ไม่จำเป็น

ต้องทำแท้งแล้วมาคลอดใหม่ เพราะเสียเวลายาว

นายบุญเลิศ ชาญทุเทศ สปช. กล่าวว่า การประชุมวิป สปช. วันที่ 6 ส.ค. ออกมาให้มีความชัดเจนเรื่องที่ สปช. จะลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญว่าจะเป็นวันใดในช่วงต้นเดือน ก.ย. รวมถึงการลงมติคำถามประชามติของ สปช. ว่าจะในวันใดจะเป็นวันเดียวกับที่ สปช. ลงมติรัฐธรรมนูญหรือไม่เพื่อทุกอย่างจะได้ชัดเจน และหยุดวิพากษ์วิจารณ์กันได้แล้ว

“วันชัย” อ้างมี 4 สปช. ปลุคข้อมูลจริง

ขณะที่นายวันชัย สอนศิริ สปช. ซึ่งแจ้งว่าเป็นผู้ให้ข่าวเองว่ามีนักการเมืองไปลือบับ สปช. จังหวัด ให้ช่วยผ่านร่างรัฐธรรมนูญจริง แต่ไม่ได้พูดส่งเดช ยืนยันว่ามี สปช. 4 คนมาให้ข้อมูลเรื่องดังกล่าวจริง แต่ทั้ง 4 คนไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อ เรื่องนี้ไม่ใช่การพูดส่งๆ มีข้อมูลจริง ซึ่งการประชุม สปช. ในสัปดาห์หน้า ตนจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้ให้ทราบอีกครั้งในวาระการหารือ

“ประสาร” ยอมรับปฏิรูปก่อนยาก

นายประสาร มฤคพิทักษ์ สปช. กล่าวตอบโต้ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ที่พาดพิง สปช. และแม่ข่าย 5 สายว่า พยายามดันรณรักษาอำนาจ ว่า เป็นเรื่องที่จะพูดโน้ตตามชุดความคิดของเขา สังคมจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าจะเชื่อถือคำพูดคนประเภทนี้หรือไม่ ต้องยอมรับว่าการปฏิรูปทุกด้านคงไม่เสร็จก่อนจัดการเลือกตั้ง จึงต้องวางกรอบแนวทางให้ชัดเจน แต่ไม่ได้บอกว่าการปฏิรูปต้องเสร็จก่อนโรดแมปของรัฐบาลที่สำคัญกรอบแนวทางที่วางไว้จะเป็นสัญญาประชาคมที่ต้องนำไปสู่การปฏิรูปให้ได้จริง จึงขอให้สังคมไว้วางใจ ส่วนที่ถูกวิจารณ์ก็เข้าตำราพระที่ว่า “คนจะดีแสนดีเขาก็ว่าชั่ว คนจะชั่วแสนชั่วเขาก็ว่าดี หากมีผลประโยชน์”

เผย สปช.หลายคนแข็งพวกกู่ข่าว

นายอลงกรณ์ พลบุตร เลขาธิการวิป สปช. กล่าวว่า ประชุมวิป สปช. วันที่ 5 ส.ค. มีวาระเพื่อพิจารณากำหนดวันลงมติร่างรัฐธรรมนูญว่าจะเป็นวันใดระหว่างวันที่ 5-7 ก.ย. และหารือกำหนดประเด็นคำถามควบคู่ไปกับการทำประชามติหรือไม่ด้วย เมื่อถามว่ามีสมาชิก สปช. บางคนกำลังปลุกระดมให้คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ นายอลงกรณ์ตอบว่า วิป สปช. ขอความร่วมมือไปหลายครั้งกับ สปช. ที่เคลื่อนไหวขึ้นมา ทราบว่า สปช. ส่วนใหญ่ไม่พอใจอดีตต่อการให้ข่าวลักษณะนี้ จึงควรให้เกียรติกัน รู้ว่าจะใครควรไม่ควร เชื่อว่า สปช. ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง โดยที่ไม่เอาการเมืองภายนอกมายุ่งเกี่ยวกับการประชุมวิป สปช. ฟุ่งนี้จะนำเรื่องนี้มาพูดคุยด้วย



5 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 10, 11, 16 (3)

อย่าเอาความเห็นคนไม่กี่คนมาชี้วัด

พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช โฆษกคณะกรรมการข้าราชการรัฐธรรมนูลย์ กล่าวไว้ว่า เชื่อว่า สปช.จะใช้พิจารณาในการโหวตร่างรัฐธรรมนูญอย่างรอบคอบ เพราะเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญเกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์มาจากข้อเสนอของ สปช. และ กมธ.ยกร่างฯพยายามร่างให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุดแล้ว ส่วน สปช.บางคนเคลื่อนไหวจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนั้น เป็นบุคคลกลุ่มเดิมที่แสดงตนมาตั้งแต่ต้น การที่เสนอให้นำข้อคิดเห็นของบุคคลกลุ่มนี้มาเป็นตัวชี้วัดว่า สปช.จะรับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ จึงไม่ถูกต้อง ส่วนข้อเสนอให้ปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้งนั้น ยืนยันว่าทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติตามเวลาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หากจะขยายเวลาออกไปต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวก่อน ซึ่งต้องมีการประชาคมตีความความเห็นชอบจากประชาชนจากนั้นเป็นหน้าที่ ครม.ที่จะส่งเรื่องมายัง สนช. เพื่อให้ไต่ถามเวลาตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวต่อไป

ปิด คสช.ขอมา ส.ว.สรรหาทั้งพวก

พล.ท.นคร สุประเสริฐ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงกระแสข่าวว่า คสช.เข้ามาคัดค้านให้มี ส.ว.มาจากการสรรหาทั้งหมดว่า ยืนยันไม่เป็นความจริง คสช.ไม่ได้เข้ามาคัดค้านการทำงานของ กมธ.ยกร่างฯ ประเด็นที่มา ส.ว.นั้น กมธ.ยกร่างฯกำหนดให้มีจำนวน 200 คน แบ่งเป็น ส.ว.เลือกตั้ง 77 คน และสรรหา 123 คน ส่วนตัวเชื่อว่าการออกแบบคณะกรรมการสรรหาแบบใหม่ จะช่วยป้องกันปัญหาการลอบบี้และการวิ่งเต้นของคนที่ต้องการเข้ามาเป็น ส.ว.ได้ เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาของแต่ละกลุ่มมีจำนวนไม่เท่ากัน ดังนั้น คนที่คาดหวังว่าจะวิ่งเต้นและลอบบี้คณะกรรมการสรรหาเพื่อให้เลือกเข้ามาเป็น ส.ว. คงเป็นเรื่องยาก

ปูดมั่งค่าซื้อคว่ำแลกนั่งขับเคลื่อนฯ

ขณะที่นายสิระ เจนจาคะ สมาชิก สปช. กล่าวว่ามี สปช.คนหนึ่งที่เป็นพลเรือนถึงนักการเมืองเข้ามาขอร้องตนให้ลงชื่อสนับสนุนคว่ำร่างรัฐธรรมนูญเพื่อแลกกับการได้เข้าไปนั่งในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจำนวน 200 คน ขณะนี้ทราบว่า มี สปช.จำนวนร้อยกว่าคนร่วมลงชื่อสนับสนุนไปแล้ว แต่ตนได้ปฏิเสธไปแล้ว ไม่ทราบว่าขม 200 ชิ้นทำไมถึงหอมระวนอะไรนักหนา ร่างรัฐธรรมนูญหากถูกคว่ำไป คสช.และ สปช.ต้องร่วมกันรับผิดชอบเพราะเสียทั้งเวลาและงบประมาณกว่าพันล้านบาท หากคิดจะสืบทอดอำนาจไม่ควรใช้วิธีนี้ อาจใช้วิธีอื่นที่สังคมยอมรับ เช่น ทำประชามติให้มีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไปพร้อมการโหวตรัฐธรรมนูญยังดูดีกว่าอีก เมื่อวาน

ได้รับโทรศัพท์จากอดีตรัฐมนตรี เตือนว่าหากเล่นป่าเพื่อหวังสืบทอดอำนาจเชื่อว่าประเทศชาติต้องนองเลือดแน่

“เทียนฉาย” เตี้ยงหัวน้ปฏิรูปสะคุด

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่าช่วงโค้งสุดท้ายของ สปช.ที่เหลือเวลาทำงานอีกราว 1 เดือน ก่อนจะหมดวาระในต้นเดือนก.ย. สปช.ได้เร่งประชุมต่อเนื่องทำงานหนักในช่วงนี้ โดยเฉพาะนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สปช. ที่โหมงานหนักจนเกิดความเครียด และล้มป่วยกะทันหัน ต้องเข้าพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา จนสมาชิก สปช.หลายคนแสดงความกังวลว่า การป่วยของนายเทียนฉายในช่วงโค้งสุดท้าย อาจทำให้งานปฏิรูปสะคุด เพราะเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วัน จะต้องส่งพิมพ์เขียวปฏิรูปให้รัฐบาลแล้ว ทำให้การประชุม สปช.ช่วงวันที่ 3-4 ส.ค. น.ส.ทัศนีย์ บุญทอง รองประธาน สปช. ต้องทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมเพียงคนเดียว ตั้งแต่เช้าจนถึงต่อเนื่องกัน 2 วัน เนื่องจากนายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ รองประธาน สปช.อีกคน ยังติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ น.ส.ทัศนีย์ จึงต้องใช้วิธีสั่งพักการประชุมอยู่เป็นระยะๆ

เจ้าตัวเฒายเป็นปอดติดเชื้อ

ต่อมาเวลา 18.00 น. นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เปิดเผยว่าได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 8 ส.ค. เนื่องจากเกิดการอักเสบ

☆ มีต่อหน้า 16

ประยุทธ์

☆ ต่อจากหน้า 11

ที่ปอดแบบฉับพลันแพทย์ตรวจพบว่าเป็นการติดเชื้อกำลังอยู่ระหว่างวินิจฉัยว่าติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส จึงยังไม่ทราบว่าเป็นน้ำท่วมปอดหรือไม่ ขณะนี้คณะแพทย์หลายด้านให้การรักษาคงไม่น่ามีปัญหาอะไร ไม่ต้องห่วงส่วนจะออกจากโรงพยาบาลเมื่อใดต้องรอฟังแพทย์ก่อน

“พรเพชร” อีกรายผ่าตัดนิ้วถุน้ำดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนายเทียนฉาย จะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้ว วันเดียวกันนี้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ได้เข้ารับการรักษาตัวในถุน้ำดีด้วยวิธีการส่องกล้องตามที่แพทย์ได้นัดหมายไว้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เช่นกัน ซึ่งเป็นการผ่าตัดเล็กๆ และได้ดำเนินการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว อาการโดยรวมเป็นปกติดี และมีกำหนดจะออกจากโรงพยาบาลในวันที่ 8 ส.ค.

“รสนา” ป้องงบ สสส.-ไทยพีบีเอส

ที่รัฐสภา นายประสาร มฤคพิทักษ์ น.ส.รสนา โตสิตระกูล นายวิทยา กุลสมบูรณ์ และนายวินัย คะห์ลิ้น สมาชิก สปช. ร่วมกันแถลงเสนอให้ทบทวนข้อเสนอของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ที่เสนอให้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว มาตรา 190 และมาตรา 204 วรรคสอง เพื่อไม่ต้องนำภาษีบาปมาอุดหนุนกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) โดยให้ทั้ง 2 องค์กรของประมาณจากรัฐสภาแทนนั้น โดย น.ส.รสนา กล่าวว่า ขอ กมธ.ยกร่างฯ ทบทวนเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ ทั้ง สสส.และไทยพีบีเอส ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และต้องรายงานให้ ครม. และรัฐสภา รับทราบอยู่แล้ว

“คำณูณ” แะทำยอทยอยแล้ว

นายคำณูณ สิทธิสมาน โฆษก กมธ.ยกร่างฯ กล่าวว่ามีโอกาสหารืออย่างไม่เป็นทางการกับ กมธ.ยกร่างฯ บางคน เห็นร่วมกันว่าจะเสนอให้ทบทวนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับกรณีนี้ โดยน่าจะทบทวนเป็น 2 ระดับ ระดับแรก คือทบทวนบทเฉพาะกาล จากเดิมที่มีระยะหนึ่ง 4 ปี เป็นการยกเว้นถาวรให้ 8 องค์กรที่เกิดขึ้นก่อนรัฐธรรมนูญบังคับใช้ และการใช้งบประมาณไม่ต้องผ่าน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีเช่นเดิม ซึ่งแนวทางนี้อาจมากกว่า 8 องค์กร เพราะทราบจาก สนช.ว่ามีร่างกฎหมายทำนองนี้อยู่อีก 2-3 ฉบับรอการพิจารณาอยู่ ระดับต่อมาคือ อาจทบทวนบทบัญญัติปกติในหมวดการคลังการงบประมาณ โดยอาจปรับข้อความให้คล้ายตัวลง ไม่ห้ามเด็ดขาดแต่ให้คำนึงถึงวินัยการเงินการคลัง

ขวางปรับแก้ประเด็นภาษีบาป

นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลไม่ได้เสนอเป็นเรื่องที่ กมธ.ยกร่างฯ บางคนเสนอ เพราะห่วงว่าจะมีหน่วยงานมาขอใช้ภาษีสรรพสามิตมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้มีแค่ 2 หน่วย คือ สสส. และไทยพีบีเอส ส่วนกองทุนการกีฬาแห่งชาติ กำลังขอเสนอใช้ แต่หากมีมากขึ้นจะผิดหลักการ ใช้ภาษีบาปส่วนตัวเห็นว่ามีหน่วยงานทำมาได้ดีแล้ว น่าจะคงหลักการเดิมในการใช้งบ ส่วนหน่วยงานอื่นจะขอจากรัฐสภาก็ไม่ว่ากัน เมื่อถามต่อว่าหากต้องผ่านสภาจะทำให้การเมืองแทรกแซงได้ นายยงยุทธ ตอบว่า เป็นอีกสิ่งทีตนเป็นห่วง

“บักดู” ยกเรื่องขึ้นหารือใน ครม.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในที่ประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้หยิบยกกรณีดังกล่าวขึ้นพูดในที่ประชุม โดยมองว่าบ้านเมือง



ไทยบริติช

ข่าว



ไทยบริติช



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

5 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 10, 11, 16 (4)

ในขณะนี้ไม่ปกติ และมีปัญหาหลายรูปแบบ ข่าวที่ออกมาถูกขยายความไปยังต่างประเทศทำให้กระทบความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย ซึ่งอยากให้ออกใช้ดุลพินิจในการนำเสนอในเรื่องที่ตึงมาก แต่ไม่ได้ห้ามนำเสนอในแง่ที่เลวร้ายเข้าใจว่ารัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณให้สื่อสาธารณะ แต่สื่อต้องคิดถึงผลประโยชน์ชาติไม่ใช่เสนอแต่แง่ร้ายแล้วอย่างนี้ประเทศไทยจะหัดเทียมประเทศอื่นได้อย่างไร ถ้าเป็นอย่างนี้ควรทบทวนที่จะให้สื่อดังทำงานต่อไปหรือไม่

สนช.วางกิวสอย 248 อดีต ส.ส.

ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกวิปสนช. แถลงว่า ที่ประชุมวิป สนช. กำหนดวาระการประชุม สนช. วันที่ 6 ส.ค. เพื่อพิจารณาคดีถอดถอนอดีต 248 ส.ส. กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มา ส.ว. โดยมีขบ โดยจะพิจารณาญัตติซักถามคำถามคู่กรณีทั้งสองฝ่ายคือ ป.ป.ช. และอดีต ส.ส. 248 คน ขณะนี้มี สนช. ตั้งคำถามเพียงแค่ข้อเดียว จาก พล.ท. อดุลยเดช อินทรพงษ์ ที่ส่งมาให้ซักถามฝ่าย ป.ป.ช. เท่านั้น ส่วนสาเหตุที่ สนช. ไม่ถามอดีต ส.ส. อาจเป็นเพราะ สนช. ติดตามสถานการณ์มาตลอดจึงไม่ต้องตั้งคำถามแล้ว และจะให้คู่กรณีมาแถลงปิดคดีในวันที่ 18 ส.ค. จากนั้นที่ประชุม สนช. จะนัดลงมติในวันที่ 14 ส.ค. ส่วนการลงมติจะแบ่งฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเป็น 8 กลุ่ม คือ 1.อดีต ส.ส. 237 คน ที่ร่วมลงชื่อแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ และลงมติทั้ง 9 วาระ 2.อดีต ส.ส. 1 คน ที่ไม่ลงมติวาระ 8 คือ นายอภิรัต ศิริพานิช อดีต ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคมหาชน 3.กลุ่มอดีต ส.ส. 10 คน ที่ไม่ลงมติวาระ 2

“บักคู้” เข็นส่ง “หมอณรงค์” ถิ่น สช.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเย็นวันเดียวกัน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 204/2558 เรื่องให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 75/2558 ลงวันที่ 11 มี.ค.2558 ให้ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 70/2558 ลงวันที่ 5 มี.ค.2558 เพื่อให้การดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั้น บัดนี้การดำเนินการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีชุดนี้แล้ว จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 75/2558 และให้ นพ.ณรงค์กลับไปปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. นี้เป็นต้นไป

ด้าน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สช.) กล่าวถึงกรณีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 204/2558 ให้กลับมาทำงาน สช.ตามเดิมว่า ยังไม่เห็นคำสั่งอย่างเป็นทางการ ตอนนี้คงบอกอะไรไม่ได้ ขอเห็นหนังสือสั่งการก่อนจึงจะบอกได้ว่าต้องทำอะไรต่อไป

“ดอน” ไม่ห้าม “กษิต” เดินสาย ตปท.

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมช.ต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีมูลนิธิรวมมหาประชาชนที่ออกปฏิรูปประเทศไทย มอบหมายให้นายกษิต ภิรมย์ อดีต รมว.ต่างประเทศเดินสายชี้แจงต่างประเทศเรื่องการปฏิรูปว่า ไม่ว่าใครจะพูดอะไรที่มันใจว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ก็ชี้แจงได้ ทั้งเอ็นจีโอ สื่อมวลชน หรือนิสิตนักศึกษาที่ชี้แจงแทนรัฐบาลได้ แต่ขอให้พูดในทางสร้างสรรค์ การพูดลักษณะนี้ไม่ถือว่าเป็นทางการ ต่างประเทศแยกออกมาเป็นการพูดในนามรัฐบาลหรือฝ่ายใด เมื่อถามว่ามีข้อเสนอให้ปฏิรูปโดยไม่จำกัดเวลาก่อนการเลือกตั้ง นายดอนกล่าวว่า เป็นความเห็นของบางกลุ่มแต่รัฐบาลยึดตามโรดแมป แม้ไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้ แต่ก็วางพื้นฐานให้รัฐบาล ส่วนการเคลื่อนไหวของมูลนิธิรวมมหาประชาชนฯ และ สปช.บางส่วนที่สนับสนุนให้รัฐบาลอยู่ต่อ จนถูกมองว่าเป็นเนื้อเดียวกันนั้น นายดอนกล่าวว่า ก็ขึ้นอยู่กับใครจะตีความ

ดึงแกนนำเกษตรกรยางแก้ปัญหา

นายอำนาจ ปะติส รมช.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสื่อมวลชนรายงานว่า กำลังพิจารณาทำตัวแทนแต่ละภาคที่ผ่านการคัดเลือกในพื้นที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย ภาละ 1 คน รวม 5 คน จากทั้งหมด 15 คน แต่ภาคใต้จะมี 2 คน เพราะมีพื้นที่ปลูกยางมากกว่าภาคอื่น จากนั้นทั้ง 15 คน จะมาเลือกประธานคณะกรรมการ มีวาระ 4 ปี ทราบว่าขณะนี้มืออยู่ 8 คน และเลือกประธานคณะกรรมการได้แล้วคือ นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง โดยจากนี้ไปก็จะไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องของคณะกรรมการที่จะพิจารณาและบริหารกันเองทั้งหมด กระทรวงเกษตรฯ เพียงกำกับดูแลเท่านั้น

จี “ประยุทธ์” ฟัน “ผู้ว่าฯ” ปากเปราะ

ที่ศูนย์บริการประชาชนสำนักงาน ก.พ. นายวีระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า

คสช.ขอให้สอบวินัยและพิจารณาโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ ที่พูดถึงการเดินทางโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างไม่เหมาะสม โดยมีนายสุชาติ สุวรรณวงศ์ หัวหน้าฝ่ายประสานมวลชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับเรื่อง นายวีระกล่าวว่า ผู้ว่าฯรายนี้อ้างว่าเป็นเพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกับ พล.อ.ประยุทธ์ได้พูดกลางที่ประชุมครุระดับจังหวัดว่า “ถ้าให้รัฐบาลเดินทางพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในภาคใต้สำเร็จ โดยเฉพาะการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต้องจับเอ็นจีโอที่นำชาวบ้านคัดค้านไปยิงให้ตายแล้วก็จะหมดปัญหา” การพูดเช่นนี้ขัดต่อหลักการปฏิวัติราชการที่ดี คำนิยม 12 ประการ ถ้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการและความสงบสุขในพื้นที่

มท.1 ไม่วิจารณ์แะไปแจ้งความ

ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า เรื่องนี้ตนไม่ขอวิจารณ์ กรณีดังกล่าวถ้าเขาจะบ่นว่าต้องไปยิงจริงก็ถือว่าเป็นคดีทางกฎหมาย เพราะไปข่มขู่อย่าให้พูดเลย ไม่กล้าพูด มันไม่ใช่เรื่อง มันลอยๆกันมา ไม่รู้จะพูดยังไม่พูดดีกว่าตัวเองไปเขียนก็ขยาดคนอีก พยายามตอบที่ไรก็เสร็จทุกที เขาเป็นว่าถ้าคุณเป็นคนอื่นเรื่องก็ไปแจ้งความเอาผิดเขา ตนไม่มีหน้าที่ไปตรวจสอบ

ยกฟ้อง “เทพไท” หมิ่น “ทักษิณ”

วันเดียวกันที่ศาลอาญา ศาลอ่านคำพิพากษาคดีที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี มอบอำนาจให้นายนพดล มีวระณะ ทนายความเป็นโจทก์ฟ้องพรรคประชาธิปัตย์ และนายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ อดีต โฆษกส่วนตัวนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลยที่ 1-2 ความผิดฐานหมิ่นประมาท กรณีที่นายเทพไทแถลงข่าวเมื่อวันที่ 17-19 พ.ค.49 เรียกร้องให้ รมว.ยุค พ.ต.ท.ทักษิณลาออก และเปรียบเทียบเหมือนผีปอบที่กลืนเข้าร่างไม่ได้ ทั้งนี้ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทก์ประกาศยุบสภาต้นปี 49 และกำหนดวันเลือกตั้ง 2 เม.ย.49 แต่ศาลการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการยุบสภาดังกล่าวไม่ถูกต้อง ดังนั้นการนำข้อมูลข่าวสารมาเผยแพร่เป็นวิสัยที่กระทำได้ จึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทพิพากษายกฟ้อง

5 สิงหาคม 2558 หน้า 4 (1)

เรียงคน มาเป็นข่าว



- ...พี่น้องชาวสวนยางนำทีมโดยชาเอก่า **ชญาณิน คงสง** กับ **สมพล คงประเสริฐ** แกนนำเกษตรกรชาวสวนยาง แห่ง ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช กล้ากลืนฝืนทน ตูราคาขายที่ตกต่ำ ดำดิ่งต่อไปไม่ไหว ออกโรงเคลื่อนไหว ฟากสารผ่านไปยัง **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกฯ และหัวหน้า **“คสช.”** ลั่นกลองรบ ไปเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา
- ...แนบท้าย 3 ข้อเรียกร้อง คือ 1.ให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายแก้ปัญหา ราคาขายที่ผิดพลาดทั้งหมด 2.จ่ายเงินชดเชยให้พี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศ ไร่ละ 2,500 บาท และ 3.แปรรูป **“กยท.”** เป็นบริษัทมหาชน
- ...แต่รับประกันซ่อมฟรีว่า **“นายกฯ”** คงจะป้องกัน หาม ทส.ว่า **“อะไรนะ”** เนื่องจากลุ่มเสี่ยงของพี่น้อง **“ชาวสวนยาง”** ณ คาบนี้เบาหวิวดูจุกๆ เพราะ **“สื่อกระแสหลัก”** ไม่ค่อยจะให้ความสำคัญ นำเสนอกันหะหรือมหะหรือมระดับ **“ข่าวลั่น-ก่อนขึ้นแท่น”** หนึ่งคนละม้วน ละครคนละเรื่องกับช่วงเกิด **“ชะอวดโมเดล”** เมื่อครั้งลูกชื่อ ปิดถนนขับไล่รัฐบาล **ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร**
- ...ไม่ใช่ **“มีอบสวนยาง”** หรอกหรือ ที่จุดชนวนนำร่อง เขย่าสถานการณ์ ก่อนใครเพื่อน พลันที่ **“พ.ร.บ.สุดซอย”** เกือบกระโจนเข้ามา จึงสามารถ **“ยกระดับ”** ให้การชุมนุม **“กปปส.”** เป็นไปด้วยความสันติ ไหล มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล ลงอวยด้วย **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** ไม่เงื้อง่าราคาแพง นำารถถึงออกมา **“ปฏิวัติ-รัฐประหาร”**
- ...**“ชะอวดโมเดล”** จุดติด ทั้งๆ ที่ข้อเรียกร้องราคาขายในขณะนั้น จาก กิโลกรัมละ 80 บาท เป็น 120 บาท ขณะที่ระลอกนี้ ราคาจึงกะบัง ใกล้เคียง **“3 โลร้อย”** จะม้วยมรณังกันวันนี้ วันพรุ่งอยู่แล้ว แต่มีอบสวนยางทำทำ จะ **“จุดไม่ติด”**
- ...นอกจาก **“ยางพารา”** จะตกฮวบ ภูไม่กลับแล้ว **“คนใต้บ้านเรา”** หลัง **“ปฏิวัติ”** หักโค่น **“เครือข่ายทักษิณ”** ลงราพณาสุธแล้ว โดยเงื่อนไขที่เป็นตัวแปรหลัก น่าจะได้ **“กล่อง”** ยกสถานะไม่ระดับ **“ลูกสมภาร”** ก็ต้องเป็น **“หลานเจ้าวัด”** แต่ไปๆ มาๆ มีสถานะมีต่างจาก **“ลูกเมียน้อย”** อาชีพ **“ลูกเกย”** ไม่ว่าจะ เป็น **“น้ำมันปาล์ม”** ก็บักโกรก **“ประมง”** คอเลสเตอรอลก็รับประทาน
- ...ครั้งจะไปพึ่งพา **“ปลุกสะตอ”** หัสเต็ม พอจะช่วยกู้หน้ากู้ตาอยู่ได้มั้ง ช่วงต้นปี ราคาอยู่ที่ฝักละ 5-10 บาท ตอนนี้นำสู่ฤดูฝน หน้าสะตอ ราคา เลยรูตเสลา เหลือฝักละ 2 บาท



5 สิงหาคม 2558 หน้า 4 (2)

●...**“คนใต้”** พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก ขนาดว่า **“ถนนเพชรเกษม”** เส้นทางสายขึ้น-ล่อง **“กรุงเทพฯ-ปักษ์ใต้”** ถูกปล่อยเกาะละทิ้งมาเป็นเวลานาน ขรุขระ ลับปะรังเค มิต่างอะไรกับโลกพระจันทร์ **“ห่วยแตก”** ที่สุดในประเทศไทย เทียบกับ **“มิตรภาพ”** สายอีสาน และ **“พหลโยธิน”** สู่ภาคเหนือ ไม่ได้เลยสักกระบวนท่าเดียว

●...ช่วงนี้ บ้านเมืองอยู่ระหว่าง **“สูญญากาศ”** ไม่รู้ชะตากรรมว่า จะได้เลือกตั้ง พ.ศ.ไหน ดูแนวโน้มแล้ว อาจจะชักเย่อไปปี 2561 ก็เป็นไปได้ เมื่อก่อนมี **“สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”** อยู่ในซีกรัฐบาล หรือฝ่ายค้าน จะดีๆ ชั่วๆ ก็สามารถแปรญัตติ นำงบประมาณไปพัฒนาจังหวัด ซ่อมแซมถนนหนทางได้มั่ง ไม่มากก็น้อย

●...ปัญหาของพะเนินเทินทึกที่ **“ภาคใต้”** ทั้งราคาพืชผลเกษตร-ยางพารา-ปาล์ม-อาชีพร่มง และรวมถึงถนนสายหลัก ตัวช่วยการท่องเที่ยวทุกประการล้วนแล้วไม่เป็นลัษปะรดขลุ่ย และต้อง **“ปลดผู้แทน”** ไปอีกยาวนาน ใดๆ ก็ฝากฝัง **“ลุงกำนัน”** ช่วยเป็นธุระให้ด้วย นอกจากภารกิจหลัก **“ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง”**

พลงน้ำแข็ง



5 สิงหาคม 2558 หน้า 13

21หน่วยงานร่วมจัด 'ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า' ถวายเป็นของขวัญแผ่นดิน


นายปิติพงศ์ พิ๋งบุญ ณ อรุณยา รมว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดงานเทิดพระเกียรติ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม ที่อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21 หน่วยงาน เข้าร่วม

โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลัก คือ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมคู่ขนาน อาทิ การจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ การสาธิตอาชีพเสริม การฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงานและเกษตรกร การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบนพื้นที่สูง และงาน "หวานข้าววันแม่ 12 สิงหาคม" ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้นอกจากเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด



ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าสี่แสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวลดลง

แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 4 สิงหาคม 2558

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าสี่แสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวลดลง

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2558 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 48.75 บาท / ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 46.89 บาท / ราคา ยางท้องถื่น กิโลกรัมละ 47.30 บาท ยางแผ่นรมควัน ชื้น 1-3 กิโลกรัมละ 49.78 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชื้น 4 กิโลกรัมละ 49.59 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชื้น 5 กิโลกรัมละ 49.59 บาท / ยางฟอง กิโลกรัมละ 49.59 บาท / ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 44.59 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 427,000 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคาขายประจำวัน ยางแผ่นดิบ ปรับตัวลดลง 77 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางความชื้น ปรับตัวลดลง 1.13 บาท ต่อ ก.ก. / ยางแผ่นรมควัน ปรับตัวลดลง 1.27 บาท ต่อ ก.ก. / ยางแผ่นดิบท้องถื่น ปรับตัวลดลง 70 สตางค์ ต่อ ก.ก. / น้ำยางสด ราคา ก.ก. ละ 45 บาท ปรับตัวลดลง 75 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ราคา ยางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาอยู่ที่ 53.59 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 1.23 บาท ต่อ ก.ก. / ตลาดเซียงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 66.18 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 1.16 บาท ต่อ ก.ก. / ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 51.82 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 3.70 บาท ต่อ ก.ก.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : วสันต์พรพรช จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>